

ต้อนรับน้องๆเปิดเทอมใหม่ยุคนิวนอร์มัล กับทรูปลูกปัญญา



ต้อนรับน้องๆเปิดเทอมใหม่ยุคนิวนอร์มัล กับทรูปลูกปัญญา

อัปเดตความรู้ รวมสาระเต็มอิ่ม ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และทีวีช่องทรูปลูกปัญญา

ใหม่ ห้ามพลาด! ระบบอัปสกีล เตรียมพิชิต O-NET

กรุงเทพฯ 2 กรกฎาคม 2563 – ทรูปลูกปัญญา ย้ำการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ยุคนิวนอร์มัล ให้อ่านและทุกคนในครอบครัวได้อัปเดตเต็มอิ่มกับสาระความรู้ เข้าถึงทุกความรู้ จากทรูปลูกปัญญา ผ่านหลากหลาย แพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์และออนไลน์ที่ www.trueplookpanya.com เว็บไซต์อันดับหนึ่งในหมวดการศึกษา และแอปพลิเคชัน TruePlookpanya ที่ให้ทุกเรื่องการศึกษาครบ จบในแอปเดียว รวมถึงทีวีที่ช่องทรูปลูกปัญญา “ช่องความรู้ดูสนุก” (ทรูวิชั่นส์ช่อง 37 และ HD 111 และเปิดเป็นฟรีทูเออร์ให้ทั่วประเทศสามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ ได้แก่ PSI ช่อง 248 และ DTV ช่อง 315 หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน TrueID) พร้อมชูจุดเด่น “ระบบอัปสกีล” ที่นำเอาองค์ความรู้ของทรูปลูกปัญญามาเป็นเครื่องมือช่วย คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังสามารถเสริมทักษะความรู้ และความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ผ่านการทำแบบทดสอบ Online Pre-Test และ Post-Test เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง พร้อมแนะนำคลิปติวเข้มที่จะช่วยพัฒนาจุดอ่อนของน้อง ๆ จากติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คลิป ที่แบ่งตามหมวดสาระความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถให้ห้อง ๆ นักเรียนเข้าไปใช้งานระบบได้ด้วยตัวเอง ตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งคุณครูยังสามารถนำเอาระบบ Upskill มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนได้อีกด้วย โดยระบบจะช่วยคุณครูในการวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนในโรงเรียนโดยแบ่งตามระดับชั้น แยกห้องเรียน ผ่าน “School Report” ทั้งนี้ระบบพร้อมเปิดให้อัปสกริลความเก่งกันได้แล้ววันนี้ฟรี!! ผ่านทาง

www.trueplookpanya.com/upskill หรือแอปพลิเคชัน ทูรูปลูกปัญญา พิเศษ!! สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้งานฟรี ไม่เสียค่าเน็ต

ยิ่งไปกว่านั้น ทูรูปลูกปัญญายังจัดทัพรายการใหม่ใน ช่องทูรูปลูกปัญญา “ช่องความรู้ดูสนุก” ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลาย ทั้งเรียนรู้ได้ทุกที่ ดิวฟรีทุกเวลา ไปกับเหล่าดีวีเตอร์ชั้นนำ ทุกหมวดสาระความรู้ ใน รายการสอนศาสตร์ เวลา 14.00 -16.00 น. และ เวลา 18.30 น.- 20.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ หรือชมหมวดวาไรตี้ความรู้ที่เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ รายการ ฟีฟ่าไป ที่จะพาไปทุกที่ที่วัยรุ่นวัยเรียนอยากรู้ หรือฝึกภาษาอังกฤษไปกับเพลงฮิตจากต่างประเทศในรายการ Sound Shake พร้อมเสริมหมวดสาระความรู้สำหรับคุณครู กับนวัตกรรมการสอนที่ไม่เหมือนใครในรายการ Createach และเติมแรงขับเคลื่อนให้ชีวิต เพิ่มมุมมองรอบทิศด้านการศึกษา ร่วมจุดประกายความฝันไปพร้อมกันในรายการ The Passion นอกจากนี้ยังมีรายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะทำให้เพลิดเพลินเต็มอิ่มกันได้ทุกวันอีกด้วย